

ยุทธศาสตร์รองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล
ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัตินร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ (Objective): ประเทศไทยมีแนวทางการดำเนินงานรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัตินร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes): กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัตินร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน

เป้าหมาย (Goal): มีการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในเชิงสร้างสรรค์ และก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues):

๑. กำหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพ
๒. การพัฒนากลไกการอำนวยความสะดวกรองรับการเคลื่อนย้ายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
๓. พัฒนาขีดความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพฯ
๔. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กำหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพ

- วัตถุประสงค์:**
๑. กำหนดแนวทาง/นโยบายที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้และเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน
 ๒. กำหนดมาตรการ/กลไกในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล

Strategies กลยุทธ์	Projects/Activities กิจกรรม	Key Result / Indicators ตัวชี้วัด	Organization / Unit. หน่วยงาน
<p>๑. ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานด้านกำหนดนโยบายสุขภาพโดยกำหนดหรือสร้างนโยบายด้าน MRAs ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน และภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน และกรอบการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการประสานงานและร่วมดำเนินการของสภาวิชาชีพต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข และหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน</p> <p>๑.๒ ปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น ข้อตกลงการประชุมระดับนานาชาติ และระดับชาติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๑.๓ การกำหนดคณะผู้แทนหรือหน่วยงานเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ที่มีอำนาจเต็ม และสามารถระบุหรือรับพันธะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในฐานะตัวแทนประเทศ</p>	<p>๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน MRAs</p> <p>๑.๒ ระดับความสำเร็จในการผลักดันการปฏิบัติตามพันธะสัญญานานาชาติด้าน MRAs</p>	<p>หน่วยงานหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงสาธารณสุข ● สภาวิชาชีพ <p>หน่วยงานสนับสนุน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ <p>หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงพาณิชย์ ● กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ● สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ● สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ● สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ● องค์กรเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Strategies กลยุทธ์	Projects/Activities กิจกรรม	Key Result / Indicators ตัวชี้วัด	Organization / Unit. หน่วยงาน
<p>๒. เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพ</p>	<p>๒.๑ พัฒนาความรู้และมาตรฐานของผู้ประกอบการวิชาชีพ</p> <p>๒.๒ การกำหนดนโยบาย Patient Safety</p> <p>๒.๓ กำหนดวิธีการและข้อกำหนดในการขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพในลักษณะเฉพาะ</p> <p>๒.๔ กำหนดนโยบายการประกันความเสี่ยง (Malpractice Insurance)</p> <p>๒.๕ กำหนดโครงการพัฒนาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพภาษาสากลภาษาท้องถิ่น โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของการเข้ามาทำงาน</p> <p>๒.๖ กำหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๗ จัดให้มีกลไกพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของประชากรอาเซียน</p>	<p>๒.๑ ระดับความสำเร็จในการควบคุมดูแล กำกับผู้ประกอบการวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานของประเทศไทย</p> <p>๒.๒ จำนวนข้อร้องเรียน</p> <p>๒.๓ นโยบายด้านต่างประเทศสามารถนำไปปฏิบัติได้</p>	<p>หน่วยงานหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงสาธารณสุข ● สภาวิชาชีพ <p>หน่วยงานสนับสนุน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ● หน่วยงาน , องค์กรภาคเอกชน <p>หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● องค์กรเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การพัฒนากลไกการอำนวยความสะดวกรองรับการเคลื่อนย้ายแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนากลไกการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล จากประชาคมอาเซียนให้ได้รับความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน

Strategies กลยุทธ์	Projects/Activities กิจกรรม	Key Result / Indicators ตัวชี้วัด	Organization / Unit. หน่วยงาน
<p>๑. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพในกลุ่มประชาคมอาเซียน ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียนและกรอบการค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.๑ สนับสนุนการพัฒนากฎหมายปรับปรุงข้อบังคับ กฎระเบียบในประเทศและระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ</p> <p>๑.๒ ปรับปรุง พัฒนา และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ เสริมสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ และผู้บริโภค รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>๑.๔ สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพในการเคลื่อนย้ายทั้งจากประเทศต้นทาง และปลายทาง โดยดำเนินการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ</p> <p>๑.๕ พัฒนาระบบการจ้างงานผู้ประกอบการวิชาชีพชาวต่างชาติในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน</p>	<p>๑.๑ ระดับความสำเร็จการปรับปรุงพัฒนา และบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๑.๒ ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน</p> <p>๑.๓ ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพโดยถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๑.๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง ข้อ ก ฎ ห ม า ย ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง MRAs</p>	<p>หน่วยงานหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงสาธารณสุข ● สภาวิชาชีพ <p>หน่วยงานสนับสนุน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ● หน่วยงาน , องค์กรภาคเอกชน <p>หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงการต่างประเทศ ● กระทรวงพาณิชย์ ● กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ● กระทรวงแรงงาน ● สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Strategies กลยุทธ์	Projects/Activities กิจกรรม	Key Result / Indicators ตัวชี้วัด	Organization / Unit. หน่วยงาน
<p>๒. พัฒนาระบบสนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมาย ข้อมูลงบประมาณ การเงิน การคลัง</p>	<p>๒.๑ กำหนดกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย์ และพยาบาล จากประชาคมอาเซียน มีการติดตามการเคลื่อนย้าย</p>	<p>๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพิจารณา กลไกการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย์ และพยาบาล จากประชาคมอาเซียน</p>	<p>หน่วยงานหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงสาธารณสุข ● สภาวิชาชีพ <p>หน่วยงานสนับสนุน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ● หน่วยงาน , องค์กรภาคเอกชน <p>หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงมหาดไทย ● กระทรวงแรงงาน ● สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ● สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนาขีดความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลของประเทศให้สามารถเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน

Strategies กลยุทธ์	Projects/Activities กิจกรรม	Key Result / Indicators ตัวชี้วัด	Organization / Unit. หน่วยงาน
<p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นไปเพื่อให้บริการด้านสุขภาพภายใต้นโยบายการค้าเสรีด้านบริการสุขภาพและตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ของชาวต่างชาติ ภายใต้หลักเกณฑ์ Super Vision</p>	<p>๑.๑ ส่งเสริมสถาบันหรือหน่วยผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุข ให้มีหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะผู้ประกอบการวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒ พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการทำงาน ระบบงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ สนับสนุนผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพในกลุ่มประชาคมอาเซียนให้ดำเนินการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๔ เสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกของผู้ประกอบวิชาชีพในการให้บริการทางการแพทย์</p> <p>๑.๕ พัฒนาทักษะทางด้านภาษา พัฒนาหลักสูตรกลาง ติดตาม Monitoring ให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ</p>	<p>๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงานการผลิตกำลังคนสาธารณสุขในการส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ</p> <p>๑.๒ ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานและระบบงาน</p> <p>๑.๓ ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพให้ศึกษาวิจัยองค์ความรู้</p> <p>๑.๔ ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและจิตสำนึกของผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>๑.๕ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาและการพัฒนาหลักสูตรกลาง</p>	<p>หน่วยงานหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงสาธารณสุข ● สภาวิชาชีพ ● กระทรวงศึกษาธิการ <p>หน่วยงานสนับสนุน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ● หน่วยงาน , องค์กรภาคเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์
ทันตแพทย์ และพยาบาลในกลุ่มประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้เกิดกลไกความร่วมมือในระดับ ประเทศและภูมิภาคอาเซียนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์
และพยาบาลในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน

Strategies กลยุทธ์	Projects/Activities กิจกรรม	Key Result / Indicators ตัวชี้วัด	Organization / Unit. หน่วยงาน
<p>๑. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง องค์กรภายใน ประเทศและระหว่าง ประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลในกลุ่มประชาคมอาเซียน และใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันองค์ ความรู้ และทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑.๑ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ ดำเนินการด้านกลไกตามความตกลงการ ยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) และ สรรหาบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงานตาม กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน</p> <p>๑.๒ ผลักดันประเด็นความร่วมมือ ด้านองค์กรวิชาชีพทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ</p> <p>๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มขีด ความสามารถของคณะผู้แทนในการ ประชุม CCS / HSSWG / AJCC</p> <p>๑.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ พัฒนาเว็บไซต์ให้ ผู้บริโภครทุก กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์สูงสุด</p> <p>๑.๕ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาวิชาชีพเพื่อ พัฒนากลไกตามความตกลงการยอมรับ คุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs)</p>	<p>๑.๑ ระดับความสำเร็จของการ จัดตั้งหน่วยงานและขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน</p> <p>๑.๒ ระดับความสำเร็จของการ ผลักดันประเด็นความร่วมมือด้าน องค์กรวิชาชีพ</p> <p>๑.๓ ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาฐานข้อมูล หรือ เว็บไซต์ในการ อำนวยความสะดวก</p>	<p>หน่วยงานหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงสาธารณสุข ● สภาวิชาชีพ <p>หน่วยงานสนับสนุน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ● หน่วยงาน , องค์กรภาคเอกชน <p>หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระทรวงพาณิชย์ <p>กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ</p>